
  

 

 

อย. ยํ้ายังไมมีการถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด  

 จากกระแสขาวถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพตดิประเภท 5 มาเปนยาสมุนไพร หรือ ยาควบคุมเพื่อใช
รักษามะเร็ง  อย. เผยปจจุบันยังไมมีการเสนอใหมีการถอดกัญชาจากบัญชียาเสพติดใหโทษในประเภท 5 และ
ยังไมมีการข้ึนทะเบียนยาจากกัญชาแตอยางใด  

 นายแพทย บุญ ชัย  สม บูรณสุ ข  เลขา ธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เปดเผยวา จากกรณีที่มี
กระแสขาวคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการใหแกไข
กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษตามที่ อย. เสนอ โดยให
ถอด "กัญชา"  ออกจากบัญชียาเสพติดใหโทษในประเภท 
5 ที่หามครอบครองมาเปนยาสมุนไพรหรือ ยาควบคุมให
ใชประโยชนทางการแพทยเพื่อใชรักษามะเร็ง น้ัน อย. ขอ
ชี้แจงวาปจจุบันกัญชายังจัดอยูในกลุมยาเสพติดใหโทษใน        
ประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 
2522 หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไว

ในครอบครอง เวนแตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
จะไดอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ  และ อย. ยังไมมีการรับรองใหใช
กัญชาหรือรับข้ึนทะเบียนยาจากกัญชาแตอยางใดเน่ืองจากยังไมมีงานวิจัยทางวิชาการในคนเพียงพอที่จะยืนยัน
วาสามารถรกัษาโรคมะเร็งได   
 ปจจุบันในตางประเทศมีการใชยาที่ไดจากสารสกัดของกัญชาและที่เปนสารสังเคราะห โดยมีขอบงใช
ของยา ไดแก เพื่อบรรเทาอาการคลื่นไสอาเจียนที่เกิดจากการใชเคมีบําบัดในผูปวยมะเร็ง เพิ่มความอยาก
อาหารในผูปวยโรคเอดส รักษาภาวะปวดเกร็ง ในผูปวยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง รักษาอาการปวดในผูปวย
โรคมะเร็ง สวนการนํากัญชามาใชในการรักษาโรคน้ัน ขณะน้ียังอยูในระหวางการศึกษาวิจัย เชน การศึกษาวิจัย
ในการรักษาผูปวยมะเร็งชนิดตาง ๆ เปนตน  ในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ยังไมมีการรับรองใหมีการนํา
พืชกัญชามาใชในการรักษาโรคมะเร็งเน่ืองจากยังไมมีขอมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกในคนเพียงพอที่จะยืนยัน
ประสิทธิผลและความปลอดภัย ทั้งน้ี อย. ยังคงมุงมั่นสงเสริมใหเกิดการพัฒนายาที่ดี มีประสิทธิภาพในการ
รักษา และไมเคยปดกั้นความกาวหนาทางวิชาการแตอยางใด เลขาธิการ อย. กลาวในท่ีสุด  
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